

รายงานผลงานเด่น ๔ เดือน

เรื่อง การให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร

กลุ่มรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ ดำเนินงานภายใต้ระบบคุณภาพสำหรับหน่วยรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ทำหน้าที่ออกใบรับรอง และ/หรือ ให้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ เพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ที่กลุ่มรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์จัดทำขึ้น โดยอ้างอิงมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ทางกลุ่มรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ให้การรับรองผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน : ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต และ/หรือ จำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีคุณภาพที่ดี เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ ให้เป็นที่ยอมรับทั่วไป ในขณะที่เดียวกันยังเพิ่มความเชื่อมั่นในการซื้อต่อผู้บริโภค ว่าได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและปลอดภัย

ผลการดำเนินงาน

กลุ่มรับรองฯ ได้จัดทำข้อกำหนด หลักเกณฑ์ที่กลุ่มรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ใช้ในการให้การรับรองผลิตภัณฑ์ เวียนขอข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำประชาสัมพันธ์และประกาศใช้ ดำเนินการสรรหาคัดเลือกและขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน หน่วยรับรอง หน่วยตรวจ และห้องปฏิบัติการ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ทางกลุ่มรับรองฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ กลุ่มเครื่องใช้ในครัวเรือน กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค ซึ่งได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ในการเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร

ด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของการเป็นหน่วยรับรอง กลุ่มรับรองฯ เข้าร่วมกิจกรรมโอทอปสัญจรและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการโอทอป และ SMEs เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๑๙-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กลุ่มรับรองฯ ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เข้าร่วมงานและออกบูธในงานอุตสาหกรรมเซรามิก ๔.๐ Ceramic Industry ใน ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถกรรม จังหวัดลำปาง นอกจากนี้ กลุ่มรับรองฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อเข้าพบผู้ประกอบการผู้ผลิตในจังหวัดลำปาง และผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ได้แก่ สมุทรสาคร กาญจนบุรี นครปฐม

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ มีผู้ประกอบการในจังหวัดลำปางให้ความสนใจและยื่นขอการรับรองผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑๑ ราย จำนวนผลิตภัณฑ์ ๑๘ โมเดล และกลุ่มจังหวัดภาคกลาง เช่น สมุทรสาคร กาญจนบุรี นครปฐม มีผู้ประกอบการ ยื่นขอการรับรอง เป็นจำนวน ๔ ราย จำนวนผลิตภัณฑ์ ๗ โมเดล



โดยในการนี้มีผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์แล้ว จำนวน ๔ ราย จำนวนผลิตภัณฑ์ ๔ โมเดล ได้แก่ บริษัท เซรามิค เอส ที ซี จำกัด ชุดโมเดลผลิตภัณฑ์ Stoneware Mug รุ่น 11111 บริษัท พีเอส ซีส เทน โปรดักส์ จำกัด ชุดโมเดลผลิตภัณฑ์ CERAMIC MUG WITH DECAL LOVE WHALES AND SEA ห้างหุ้นส่วนจำกัดทองประเสริฐศิลป์ชัย ชุดโมเดลผลิตภัณฑ์ ถ้วยปากตัด รุ่น 114408.04 Lot 20/11/2560 และ บริษัท เซอราส อิมพลาเย จำกัด ชุดโมเดลผลิตภัณฑ์ ชะโด (CHADO)

จากการที่ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต/จำหน่าย ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์จากหน่วยรับรอง นอกจากจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์แล้ว ยังสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้บริโภค ให้นั่นใจว่าได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพที่ดี เป็นไปตามมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและสากล อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการให้มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในขณะเดียวกัน ในส่วนผู้ประกอบการบางรายที่ไม่ได้รับการรับรองนั้น สามารถใช้ผลการประเมินผลิตภัณฑ์เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น เพื่อที่จะสามารถยื่นขอการรับรองผลิตภัณฑ์ในอนาคตได้



นางสาวเจะฮ์สนะฮ์ หะยีเจะเตะ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
กลุ่มรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์